

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng.

Đại biểu cử tri tại các điểm tiếp xúc bày tỏ phần khởi động thành công của kỳ họp; đồng thời, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội tiếp tục có sự đổi mới, nhất là trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Nhiều vấn đề cử tri cả nước quan tâm đã được thủ trưởng các ngành, đại biểu Quốc hội thảo luận, trả lời thẳng thắn tại nghị trường.

Đại biểu cử tri cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị nhiều vấn đề trên các lĩnh vực của đời

sống. Đại biểu cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước cùng các cấp, các ngành, địa phương quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cần có các cơ chế, chính sách phù hợp cho từng vùng, miền thảo gỡ khó khăn, vướng mắc, kích cầu để nông nghiệp phát triển bền vững; tiếp tục hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kiên cố hóa kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất; có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Đại biểu cử tri cho rằng hiện nay mức giá bồi thường đất nông nghiệp ở

Thái Bình còn thấp, đề nghị cần có chế hỗ trợ giá đất cho nhân dân.

Đại biểu cử tri kiến nghị Trung ương, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm thực hiện dự án tu bổ, nâng cấp di tích lịch sử nghĩa trang 21-10 tại xã Thụy Dân (Thái Thụy) theo quyết định đã được phê duyệt của UBND tỉnh.

Ngoài ra, Quốc hội và các ngành liên quan xem xét mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi về nhà ở đối với người có công, nhất là những đối tượng người có công chưa đủ điều kiện được hưởng chế độ, chính sách có nhu cầu về nhà ở; đồng thời, có giải pháp xử lý những bất cập còn tồn tại trong việc giải quyết chính sách cho người có công; có chế độ phụ cấp phù hợp

cho cán bộ thôn, tổ dân phố. Đại biểu cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, nghiên cứu việc chi trả chế độ thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng... Bên cạnh đó, cần có biện pháp căn cơ, hiệu quả nhất để thẩm định hồ sơ đối tượng nhiễm chất độc da cam/Đioxin bảo đảm công bằng, khách quan.

Đại biểu cử tri đề nghị Quốc hội, Nhà nước và các cơ quan nghiên cứu, xem xét xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, sử dụng băng đĩa; nghiên cứu, giải quyết những bất cập trong giải quyết chế độ cho cán bộ, giáo viên mầm non nghỉ hưu; việc đổi mới giáo dục cần thực hiện theo lộ trình và có sự nghiên cứu, bản bạc kỹ lưỡng trước khi

áp dụng vào thực tế. Đối với chính sách bảo hiểm y tế, đại biểu cử tri đề nghị Nhà nước, Bộ Y tế nghiên cứu mở rộng danh mục bệnh tật đối với một số loại bệnh chưa được thanh toán bảo hiểm để những người có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt chi phí khám chữa bệnh; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường...

Đại biểu cử tri kiến nghị Quốc hội và MTTQ các cấp tăng cường giám sát đối với các vụ án lớn về kinh tế trong thời gian qua; công tác phòng, chống tham nhũng cần được thực hiện triệt để, nhất là việc trả lại tài sản tham nhũng cho nhà nước khi đã bị xử lý trước pháp luật. Đại biểu cử tri cũng đề nghị Quốc

hội, Chính phủ xem xét, có giải pháp, lộ trình hợp lý trong việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; có biện pháp nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp trốn, tránh, cản trở thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự... Ngoài ra, đại biểu cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến xử lý cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba, tình gián biên chế và các cách thủ tục hành chính.

Tại các điểm tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội đã tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đại biểu cử tri, tổng hợp gửi các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án KCN phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: KCN phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng, tạo sự đột phá trong phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án KCN này, đề nghị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải thành lập tổ công tác phối hợp chặt chẽ với tổ công tác của tỉnh và huyện Quỳnh Phụ để trao đổi thông tin,

thống nhất giải pháp triển khai công tác giải phóng mặt bằng KCN bảo đảm nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, các sở, ngành liên quan xác định vị trí đầu nối đường vào KCN với quốc lộ 10 và hoàn chỉnh hồ sơ về công sông nội địa để giải phóng mặt bằng. Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải ứng vốn để triển khai đến bù giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018; hỗ trợ huyện Quỳnh Phụ quy hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Huyện Quỳnh Phụ

tăng cường tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác dân vận, công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, thông tin về dự án để các tầng lớp nhân dân trong vùng dự án biết và đồng thuận thực hiện. Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cùng với các sở, ngành, huyện Quỳnh Phụ hoàn tất hồ sơ, sớm triển khai khu tái định cư; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh lập danh sách cán bộ chuyên trách của các sở, ngành và Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, bố trí thời gian tổ chức giao ban hàng tháng để UBND tỉnh nghe, cho ý kiến và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

80 CHỢ THỰC PHẨM ĐƯỢC NÂNG CẤP...

(Tiếp theo trang 1)

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng đề án phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản hiện đại của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030 với mục tiêu nâng cao khả năng quản lý chất lượng nông sản với cơ chế giám sát chất lượng và truy xuất nguồn gốc; xây dựng hệ thống mạng lưới thu mua nông sản ở những vùng sản xuất trọng điểm nhằm giảm chi phí, nâng cao thu nhập

cho người sản xuất; nâng cao năng lực cạnh tranh; hình thành các chuỗi liên kết...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Những năm qua, được sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới, của Ban Quản lý dự án Lifsap trung ương, Ban Quản lý dự án Lifsap Thái Bình đã tích cực hoạt động và đạt được nhiều kết quả, trong đó có hoạt động nâng cấp chợ thực phẩm. 80 chợ ở 80 xã được hỗ trợ nâng cấp, đi vào hoạt động góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm

sức khỏe cho người dân, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, là một tiêu chí quan trọng hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án Lifsap trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Thái Bình đầu tư, nâng cấp thêm các chợ thực phẩm nhằm cải thiện điều kiện về sinh tử y, an toàn thực phẩm và đáp ứng một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện sáp nhập các cơ sở giáo dục theo Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh đồng thời tham mưu cho các cấp có thẩm quyền cùng tháo gỡ khó khăn sau sáp nhập nhằm ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục. Giáo dục phổ thông tích cực chuẩn bị các hệ điều kiện để

thực hiện chương trình sách giáo khoa mới. Đặc biệt, giải quyết triệt để các vấn đề về giáo dục còn gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải trình, làm rõ một số vấn đề như: sáp nhập trường học; việc ưu tiên chỉ trong xây dựng trường học đạt chuẩn quốc

gia; các giải pháp để tránh tiêu cực trong thi cử, đặc biệt là kỳ thi THPT quốc gia; sự quay tái lớp học, trường học tại một số địa phương; nhà vệ sinh trong các trường học; tình trạng thừa, thiếu giáo viên, dạy chéo môn.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành liên quan quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học khó khăn; đồng thời, điều chỉnh một số nội dung trong Quyết

định số 2814 của UBND tỉnh quy định các mức thu, khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập; các cấp có thẩm quyền cùng tháo gỡ khó khăn cho các trường học sau sáp nhập. Đại diện Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả ngành Giáo dục đạt được trong năm học vừa qua đồng thời tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của ngành để tổng hợp, báo cáo kỳ họp cho kỳ này, HĐND tỉnh khóa XVI.

THÀNH PHỐ

Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 108 tỷ đồng

Thời gian qua, thành phố Thái Bình đã đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án mới đồng thời tích cực đón đầu các cơ quan chuyên môn hỗ trợ nhà đầu

tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. 10 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 108 tỷ đồng. Trong tháng 10, tổng vốn đầu tư

phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố ước 6,2 tỷ đồng, vốn ngân cấp của tỉnh đạt 13,6 tỷ đồng. Để nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, thành

phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, thiết kế và thi công công trình, bảo đảm tiến độ dự án được giao; đồng thời, đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án đầu tư đã hoàn thành.

MINH NGUYỄN

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,18%

Năm 2018, thành phố Thái Bình còn 1.367 hộ nghèo, chiếm 2,18%, giảm 0,11%; 1.357 hộ cận nghèo, chiếm 2,17%, giảm 0,12% so với năm 2017, thấp nhất tỉnh.

Để đạt được kết quả đó, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các

đơn vị, địa phương. Trên cơ sở điều tra, rà soát hộ nghèo, các xã, phường đã triển khai quyết liệt các biện pháp giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tế trong đó chú trọng phát triển các mô hình kinh tế, cải tiến kỹ thuật, đưa cây, con giống chất lượng cao vào sản xuất, tạo điều kiện

cho các cá nhân, tổ chức mở rộng quy mô sản xuất ngành nghề truyền thống. Chú trọng thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài các chương trình khuyến công, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới, thành phố có nhiều giải pháp tạo việc làm, trao nguồn sinh kế cho

người nghèo vươn lên thoát nghèo. Những hộ thiếu vốn phát triển sản xuất, kinh doanh được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhận hỗ trợ về giống, kỹ thuật. Những gia đình nghèo, cận nghèo nhưng có người trong độ tuổi lao động được tiếp cận thông tin về thị trường lao động và cơ hội việc làm.

ĐỨC DỪNG

GẶP MẶT CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ...

(Tiếp theo trang 1)

đã đăng ký ủng hộ kinh phí và vật chất cho chương trình. Đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao việc tổ chức chương trình đồng thời mong muốn Ban tổ chức chương trình đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có nhiều cách thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi cộng đồng cùng chung tay sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh.

Để chương trình đạt kết quả, Ban tổ chức mong muốn các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các hoạt động của chương trình để có nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân quan tâm hơn nữa đến người khuyết tật và trẻ mồ côi, giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Khởi tố nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch

UBND xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về chức vụ và kinh tế, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Thu, sinh năm 1967, nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tiến Thịnh, sinh 1974, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Lợi dụng chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng cánh đồng mẫu lớn, từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2018, Nguyễn Quang Thu và

Nguyễn Tiến Thịnh đã lập khống chứng từ quyết toán hoàn thành công trình để rút ruột 366,4 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Sau đó, hai cán bộ này chỉ đạo sử dụng kinh phí trên đưa vào xây dựng công trình không thuộc phương án xây dựng cánh đồng mẫu lớn do HTX DVNN xã Xuân Hòa lập đã được thẩm định.

Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra một số vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

VŨ TIẾN

Truyền thông Việt Nam với cách mạng công nghiệp 4.0

Chiều ngày 21/11, Sở Công Thương tổ chức hội nghị truyền thông Việt Nam với cách mạng công nghiệp 4.0 tới hơn 100 cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu tổng quan về cách mạng công nghiệp 4.0; những đổi mới trong quản lý nhà nước và doanh nghiệp do tác động của cách mạng công nghiệp 4.0.

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang xóa nhòa khoảng cách giữa thế giới thực với thế giới ảo thông qua các công nghệ tiên tiến, sự đổi mới, sáng tạo không ngừng. Mức độ ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 dự báo sẽ làm thay đổi toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nếu không có cách tiếp cận đúng đắn và nắm bắt kịp thời để phát triển của thế giới và khu vực thì Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn về công nghệ...

PHẠM HƯNG

Tọa đàm thực hiện công tác dân số trong tình hình mới

Sáng ngày 21/11, Công đoàn ngành Y tế phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh, Đài PTTH Thái Bình tổ chức hội nghị tọa đàm về công tác dân số trong tình hình mới.

Tại buổi tọa đàm, các vị khách mời đã trao đổi, làm rõ thực trạng công tác dân số trên địa bàn tỉnh; những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch hành động số 102/KH-LĐLĐ ngày 12/4/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; những quy định mới, văn bản pháp luật liên quan đến công tác dân số.

Trước thực trạng công tác dân số trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, mục tiêu, giải pháp... nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân số trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng dân số và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

HA ANH

Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

Đó là chủ đề tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2018.

Với chủ đề "Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em", tháng hành động nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em... Các hoạt động tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, huy động nguồn lực triển khai tháng hành động, hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, mua bán...

ANH THŨ

Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Ngày 21/11, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho ban chủ nhiệm và đội ngũ tình nguyện viên các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tham gia lớp tập huấn có trên 100 học viên là các thành viên trong ban chủ nhiệm, tình nguyện viên của 28 câu lạc bộ điểm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc các huyện Đông Hưng, Kiến Xương, Vũ Thư và thành phố Thái Bình. Học viên được cung cấp nội dung cơ bản của một số văn bản liên quan đến công tác dân số trong tình hình mới, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; xây dựng nội dung sinh hoạt câu lạc bộ và cách tổ chức các buổi sinh hoạt câu lạc bộ; hướng dẫn việc cung cấp kiến thức, kỹ năng tư vấn chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi cho người cao tuổi...

HA DUNG

Ở Trường THCS Lê Danh Phương (Hưng Hà), cô giáo Phạm Thị Thủy luôn được học sinh và đồng nghiệp yêu quý không chỉ bởi cô là một giáo viên dạy giỏi mà còn luôn hết lòng với học sinh.

Ngay từ khi còn là học sinh, mơ ước được làm cô giáo đã thôi thúc cô Thủy quyết tâm phấn đấu để đạt được ước mơ của mình. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên, cô Thủy về công tác tại Trường THCS Văn Lang (Hưng Hà) rồi sau đó chuyển về công tác tại Trường THCS Lê Danh Phương. Gần 20 năm công tác tại Trường cũng là từng ấy thời gian cô Thủy miệt mài với sự nghiệp "trồng người".

Cô giáo Phạm Thị Thủy chia sẻ: Là giáo viên dạy môn Sinh học, bản thân tôi luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy.

CÔ GIÁO PHẠM THỊ THỦY HẾT LÒNG VỚI HỌC SINH

Thực hiện nghiêm túc những quy định, quy chế chuyên môn, bảo đảm tốt mọi yêu cầu về số lượng và chất lượng về hồ sơ, giáo án. Thường xuyên rút kinh nghiệm, thống nhất nội dung giảng dạy và công tác trong nhóm, tổ chuyên môn. Tôi cũng ý thức việc tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, thường xuyên sưu tầm tài liệu, soạn giảng, tham khảo thông tin trên các trang mạng như: thư viện đề thi, thi viện giáo án học hỏi đồng nghiệp để bổ sung kiến thức, nâng cao chuyên môn trong giảng dạy và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Để dành thời gian cho việc tự học, tự

tim tòi, nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy, cô Thủy phải sắp xếp công việc gia đình sao cho khoa học để vừa có thời giờ việc trường lại đảm việc nhà. Bên cạnh việc tự tra cứu chuyên môn, cô Thủy còn tích cực tham gia viết sáng kiến và áp dụng thành công trong lĩnh vực giảng dạy và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. Điển hình là sáng kiến "Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học cấp THCS". Theo phương pháp này, dưới sự giúp đỡ của giáo viên, chính học sinh tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được

đặt ra trong cuộc sống thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra để từ những hiện tượng thực tế cho mình. Phương pháp cần tuân theo 5 tiến trình dạy học: tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề; bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh; đề xuất câu hỏi, giả thuyết, thiết kế phương án thực nghiệm; tiến hành thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu; kết luận và hợp thức hóa kiến thức. Có thể nói, phương pháp bàn tay nặn bột có thể áp dụng được ở tất cả các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9. Việc vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột có thể áp dụng cho

từng mục kiến thức nhưng cũng có thể áp dụng cho cả bài học.

Cô giáo Phạm Thị Thủy chia sẻ thêm: Khi tiếp nhận lớp, tôi đã hướng dẫn học sinh cách ghi chép sao cho đúng, đủ, khoa học, dễ học. Bồi dưỡng cho các em niềm say mê môn học thông qua việc tuyên truyền đưa ra những tình huống học tập điển hình để các em noi theo. Đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi thường rèn các em bản lĩnh thì chỉ ngay từ những vòng thi đầu tiên để từ đó các em sẽ có tâm lý tốt trong các kỳ thi. Bản thân tôi cũng luôn gắn gũi học sinh, nắm bắt kịp thời những thay đổi tâm lý của các em cũng như tạo điều kiện cho các em được nói lên suy nghĩ và được giải đáp những thắc mắc trong quá trình học bài. Em Nguyễn Xuân Nam, học sinh lớp 9A2, Trường THCS

Lê Danh Phương cho biết: Cô Thủy luôn nhiệt tình giảng bài cho chúng em với những phương pháp dễ hiểu. Cô tạo được sự hứng thú cho chúng em trong mỗi giờ học. Cô còn là người gần gũi, quan tâm đến học trò, luôn lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của chúng em và đưa ra cho chúng em cách tự học môn Sinh học sao cho đạt hiệu quả tốt nhất.

Thầy giáo Lê Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Danh Phương cho biết: Với sự nhiệt huyết, hết lòng với học sinh, cô giáo Phạm Thị Thủy đã góp phần đưa tỷ lệ học sinh giỏi của nhà trường ngày càng nâng cao. Năm học 2017 - 2018, Trường có 6/8 đội tuyển đạt giải, điển hình là đội tuyển Sinh, Địa đạt giải nhất cấp tỉnh, đội tuyển Lý đạt giải nhì cấp tỉnh..., toàn đoàn xếp thứ 3 trong tỉnh. Với những

thành tích đạt được, cô giáo Phạm Thị Thủy nhiều năm liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, huyện. Năm học qua, cô cũng là một trong những giáo viên xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đó là

niềm vinh dự đồng thời cũng là động lực để cô giáo Phạm Thị Thủy tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn nữa trong sự nghiệp "trồng người".

MAI THŨ



Cô giáo Thủy hướng dẫn học sinh.